



1584/2567

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เรื่อง รายชื่อลูกจ้างชั่วคราวผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบัน
สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ
สังกัดส่วนเลขานุการและการประชุม สำนักงานสภาสถาบัน

ตามประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ สังกัดส่วนเลขานุการและการประชุม สำนักงานสภาสถาบัน วุฒิปริญญาตรี/โท ตำแหน่งเลขที่ ๑๑๔๑๔๑๑๔ วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน ๑๙,๕๐๐ บาท วุฒิปริญญาโท เงินเดือน ๒๒,๗๕๐ บาท จำนวน ๑ ตำแหน่ง นั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว และสถาบันได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก ในตำแหน่งดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกตาม วัน เวลา และสถานที่ในการสอบคัดเลือก คือ นายอลงกต ภูจินาพันธุ์

วัน เวลา และสถานที่สอบ

วัน เวลา	วิชาที่สอบ	สถานที่สอบ
วันอังคารที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป	สอบสัมภาษณ์	ห้อง ๘๐๒ ชั้น ๘ อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

๑. แต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม และประพฤติตนเป็นสุภาพชน เช่น ห้ามสวมกางเกงขาสั้น กางเกงยีนส์ เสื้อไม่มีแขน รองเท้าแตะ เป็นต้น
๒. ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่หน่วยงานภาครัฐออกให้ โดยมีรูปถ่าย และเลขประจำตัว ๑๓ หลักชัดเจนไปในวันสอบ หากไม่มีบัตรดังกล่าวแสดงตนในการเข้าสอบ กรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ

หมายเหตุ : ผู้ทุจริตในการสอบจะถูกปรับให้ตก และถูกตัดสิทธิในการเข้าสมัครงานภายในสถาบันและสถาบันจะดำเนินการตามที่เห็นสมควร

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ สังกัดส่วนเลขานุการและการประชุม สำนักงานสภาสถาบัน ให้ทราบในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๘ โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ชั้น ๗ อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือเว็บไซต์กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ <https://personnel.nida.ac.th/> หัวข้อ “ร่วมงานกับนิด้า/ประกาศรายชื่อ”

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(รองศาสตราจารย์ ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา)
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและเทคโนโลยีดิจิทัล
ประธานกรรมการ